

— Thời gian công tác liên tục chỉ được tính từ ngày Chính phủ tiếp quản địa phương.

Công nhân, viên chức làm việc ở các xí nghiệp từ ở vùng tự do thời gian công tác nói chung được tính từ ngày làm việc ở xí nghiệp, thời gian công tác liên tục được tính từ ngày hòa bình lập lại (20-7-1954), nếu vẫn làm việc liên tục ở xí nghiệp.

Công nhân, viên chức ở các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước được điều động sang công tác ở các xí nghiệp công tư hợp doanh thì vẫn coi như liên tục công tác (nếu vẫn liên tục công tác).

19. Công nhân, viên chức trước là kiều bào ở nước ngoài:

Công nhân, viên chức trước là kiều bào ở nước ngoài, nếu ở các nước tư bản đã có thời gian làm công ăn lương ở các cơ quan, xí nghiệp thì cách tính thời gian công tác nói chung cũng giống như cách tính của công nhân, viên chức trong nước có thời gian làm việc dưới chế độ cũ quy định ở điểm 12 của thông tư này. Còn thời gian công tác liên tục được tính từ khi được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

Nếu khi ở nước ngoài, công nhân, viên chức trước là kiều bào đã hoạt động chuyên nghiệp và liên tục cho phong trào cách mạng, nay về nước tiếp tục công tác ở các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước thì tất cả thời gian hoạt động cách mạng ở nước ngoài cũng được tính là thời gian công tác liên tục (nếu vẫn liên tục công tác).

Công nhân, viên chức trước là kiều bào ở các nước xã hội chủ nghĩa, khi còn ở nước bạn đã làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, sau khi về nước lại được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp, thì thời gian làm việc liên tục ở các cơ quan, xí nghiệp các nước xã hội chủ nghĩa trước khi về nước cũng được tính vào thời gian công tác liên tục (nếu vẫn liên tục công tác).

20. Công nhân viên chức là ngoại kiều:

Công nhân, viên chức ngoại kiều trước là công dân của các nước tư bản khi còn ở nước họ đã có thời gian làm công ăn lương ở các cơ quan, xí nghiệp, thì cách tính thời gian công tác nói chung cũng giống như cách tính của công nhân, viên chức Việt nam làm việc dưới chế độ cũ quy định ở điểm 12 của thông tư này. Còn thời gian công tác liên tục chỉ được tính từ khi làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp của nước Việt nam dân chủ cộng hòa.

Công nhân, viên chức ngoại kiều trước là công dân của các nước xã hội chủ nghĩa, khi ở trong nước đã có thời gian công tác ở các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước (xã hội chủ nghĩa), khi sang nước Việt nam dân chủ cộng hòa lại được tuyển dụng ngay vào cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, thì những thời gian đó được coi là thời gian công tác liên tục (nếu vẫn liên tục công tác).

Trên đây Liên bộ quy định việc tính những trường hợp cụ thể về thời gian công tác của công nhân, viên chức, nhưng chưa phải đã quy định được hết; khi tiến hành nếu có trường hợp chưa được quy định trong thông tư này thì các ngành, các cấp trao đổi ý kiến với Liên bộ để giải quyết cho thống nhất.

Việc tính thời gian công tác cho công nhân, viên chức là một chính sách lớn, liên quan đến nhiều chính sách khác và bao gồm nhiều vấn đề phức tạp, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, tư tưởng công nhân, viên chức, đến đoàn kết nội bộ, đến chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, Liên bộ lưu ý các Bộ, các cơ quan, đoàn thể trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương cần có kế hoạch lãnh đạo thật chặt chẽ, hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp thấy hết khó khăn, phức tạp của vấn đề, để nắm thật vững tinh thần, nội dung của chính sách, tiến hành cho chu đáo, thận trọng và chính xác.

Trong khi thi hành, các Bộ, các cơ quan, đoàn thể trung ương, các Ủy ban hành chính địa phương có gì mắc mưu, đề nghị phản ảnh kịp thời cho Liên bộ biết.

Hà nội, ngày 17 tháng 2 năm 1962

K.T. Bộ trưởng Bộ Lao động K.T. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thư trưởng

Thư trưởng

NGUYỄN ĐĂNG

LÊ TẮT ĐẮC

CÁC BỘ

BỘ GIÁO DỤC

THÔNG TƯ số 03- TT-ĐH ngày 25-1-1962 quy định nhiệm vụ của các Ty, Sở Giáo dục đối với công tác tuyển sinh vào các Trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1962 - 1963.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi: Các Sở, Ty Giáo dục.

Năm vừa qua nhờ sự đóng góp tích cực của các Ty, Sở Giáo dục và các cấp, các ngành ở địa phương, nên việc tuyển sinh vào các trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp đã thu được nhiều kết quả tốt, có nhiều tiến bộ so với các năm trước, đảm bảo tốt cho công tác đào tạo cán bộ của Nhà

nước. Tuy nhiên đó mới là những tiến bộ bước đầu. Năm học 1962 — 1963 số lượng thí sinh thi vào các trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp sẽ rất đông; yêu cầu tuyển lựa lại phải đảm bảo có chất lượng đầy đủ về các mặt nhằm đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngày càng cao, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.

Muốn tuyển chọn được những người có đầy đủ các tiêu chuẩn để đào tạo được tốt, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp dưới sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, trước hết là các Ty, Sở Giáo dục phải có kế hoạch cho các trường phổ thông quản lý chặt chẽ số học sinh lớp 10 và lớp 7 về các mặt để chuẩn bị tốt cho việc đưa vào các trường Đại học và chuyên nghiệp trung cấp. Về vấn đề này Bộ đề ra những nhiệm vụ như sau.

1. Cần giới thiệu cho học sinh hiểu rõ về mục tiêu đào tạo của tất cả các trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp làm cơ sở tốt cho việc hướng dẫn các em thi vào các ngành, các trường được đúng đắn và thích hợp hơn. Chú ý khuyến khích những em có năng khiếu về các môn khoa học cơ bản vào trường Đại học Tổng hợp. Sau khi học sinh đã đề đạt nguyện vọng thi vào các trường, các Ty, Sở cần tập hợp tình hình và báo cáo về cho Bộ biết sớm để có kế hoạch điều chỉnh nếu cần thiết.

2. Quản lý chặt chẽ về các mặt lý lịch tư tưởng và đạo đức của học sinh để tránh bớt những khó khăn trong việc thẩm tra đạo đức, lý lịch của học sinh. Đầu học kỳ 2, các trường phổ thông tổ chức cho học sinh lớp 10 và lớp 7 khai lý lịch và phiếu học sinh. Các phiếu học sinh này sẽ được các Ủy ban hành chính xã, khu phố xác minh trước khi chuyển về các trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp. Ngoài ra các trường phổ thông cần nắm chắc tình hình tư tưởng và đạo đức của học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng giáo dục và có cơ sở nhận xét, giới thiệu cho các trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp biết những học sinh tốt, xấu để xét chọn được tốt.

3. Phối hợp với các cơ quan Y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe và lập y bạ cho học sinh được sớm và tốt. Các trường phổ thông chú ý giúp các cơ quan Y tế phát hiện được những bệnh kinh niên và cố tật của học sinh.

4. Tổ chức thu nhận đơn của tất cả các thí sinh thuộc địa phương, xét duyệt các thủ tục về hồ sơ hợp lệ và tổ chức giám thị các kỳ thi tuyển sinh vào các Trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp tổ chức ở địa phương.

Hà nội ngày 25 tháng 1 năm 1962

Bộ trưởng Bộ Giáo dục

NGUYỄN VĂN HUYỀN

THÔNG TƯ số 06-TT ngày 9-2-1962 về việc tuyển sinh vào các Trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1962 - 1963.

Để việc tuyển sinh vào các Trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp đảm bảo được yêu cầu kế hoạch Nhà nước, đồng thời đảm bảo tuyển lựa được những người có đủ những điều kiện cần thiết để đào tạo thành những cán bộ có giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao, có văn hóa và kỹ thuật, có sức khỏe bảo đảm cho chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao một cách toàn diện, trước tiên là có những phẩm chất của người lao động kiểu mới, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Căn cứ vào quyết định số 90-QĐ ngày 17-2-1961 Bộ giáo dục quy định những điều dưới đây áp dụng cho việc tuyển sinh vào năm thứ nhất các Trường Đại học và chuyên nghiệp trung cấp niên khóa 1962 — 1963.

I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Tất cả những người muốn xin thi và muốn được xét tuyển vào học ở các Trường Đại học và Chuyên nghiệp trung cấp đều phải có đầy đủ tất cả các điều kiện dưới đây :

1. Tư cách và đạo đức :

— Lịch sử rõ ràng, trung thành với Cách mạng, sẵn sàng và quyết tâm phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh hòa bình thống nhất Tổ quốc.

— Lập trường tư tưởng, tư cách và đạo đức tốt, có thái độ học tập và lao động tốt, được nhân dân yêu mến.

— Không bị can án, phạm pháp, bị pháp luật tước công quyền, hoặc bị cơ quan, nhà trường tạm hoãn vì những khuyết điểm nặng về lập trường, tư tưởng, tư cách và đạo đức, mà đến nay chưa có thời gian rèn luyện trong thực tế xã hội, và trong lao động sản xuất để tiến bộ rõ rệt.

2. Văn hóa :

Thi vào các Trường Đại học phải có văn bằng tốt nghiệp cấp III phổ thông, hay một văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp tương đương (kể cả chứng chỉ tốt nghiệp bổ túc văn hóa ngoài giờ làm việc).

Thi vào các trường Chuyên nghiệp trung cấp phải tốt nghiệp lớp 7 hoặc đã được công nhận bổ túc văn hóa hết cấp 2.

Riêng đối với những công nhân, nông dân lao động, bộ đội, cán bộ, nếu vì cơ quan, đơn vị, địa phương không có điều kiện mở những lớp bổ túc văn hóa mà chỉ tự học, và những học sinh là người dân tộc ít người, thì tuy chưa có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp, nhưng có học bạ hoặc chứng nhận

967/1003

Tel: +84-3-3845 6684 * www.TuuVienPhapLuac.com

14-3-1962